

Bạn Đã Từng Nghĩ Tới Đề Trở Thành Người Công giáo?

Mỗi năm chúng tôi tạo cơ hội cho những ai muốn khám phá liệu Thiên Chúa có kêu gọi họ chịu phép rửa không (hoặc trở thành thành viên của Giáo hội Công giáo, nếu đã được rửa tội ở một Cộng đồng Kitô giáo khác).

Cuộc hành trình này kết thúc mỗi năm với việc người trưởng thành được rửa tội trong Đêm Vọng Phục Sinh.

*Có lẽ mỗi quan tâm này đã ở trong tâm trí của bạn

*Có lẽ bạn muốn thuộc về cho một cộng đồng tràn đầy đức tin

*Có thể là những câu hỏi của con bạn, hoặc đến tham dự Thánh lễ, đã đánh thức sự quan tâm đến bạn

Đây có thể là khoảnh khắc ân sủng để thực hiện bước đầu tiên đó và xem điều gì sẽ xảy ra.

*Giáo dân có thể biết ai đó đã nói về việc trở thành người Công giáo.

*Hoặc có thể có ai đó mà bạn nghĩ có thể chỉ đang chờ để được hỏi.

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích chúng ta tiếp cận –mời gọi mọi người khám phá Chúa Giêsu và niềm vui Tin Mừng của Người.

Vì vậy, hãy chia sẻ đức tin của bạn, truyền bá, mời gọi ai đó!

Dành cho những ai quan tâm, vui lòng liên hệ Văn phòng Giáo xứ số 8346 0944

TIẾNG NÓI-Cuộc Trưng Cầu Dân ý :

Vào ngày 14/10/ 2023, công dân Úc sẽ bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về Tiếng nói của người thổ dân và người hải đảo Torres Strait trước Quốc hội.

Đức Tổng Giám mục Patrick O'Regan đang khuyến khích người Công giáo cầu nguyện suy ngẫm về cuộc trưng cầu dân ý sắp tới và tự tìm hiểu thông tin từ các nguồn đáng tin cậy như www.indigenousevoice.church,

www.catholic.au hoặc www.voice.gov.au

BAN PHƯỚC LÀNH CỦA CỘT MỐC KỶ NIỆM NGÀY Đám Cưới:

Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết sẽ tổ chức kỷ niệm ngày thành hôn 10,15,20,25,30 năm vv. trong năm nay, xin cho Văn phòng Giáo xứ biết thông tin để họ có thể được thừa nhận tại Thánh lễ Kỷ niệm Đặc biệt sẽ được tổ chức tại Giáo xứ vào ngày 15/10 và được trao Giấy chứng nhận của Tổng Giáo phận.

CHÚC MỪNG: Eve Branigan, con gái của Liam và Hue Errica, đã được lãnh nhận Phép Rửa cuối tuần rồi tại nhà thờ St Margaret Mary

Selina Andrew, Con gái của Jason and Antonia. đã được lãnh nhận Phép Rửa cuối tuần rồi tại nhà thờ Mater Dei

Xin Chúa chúc lành cho các em và gia đình.

Cảm ơn:

Ban Mục Vụ xin chân thành cảm ơn quý ân nhân đã và đang âm thầm giúp đỡ cho giáo đoàn. Nguyễn xin Thiên Chúa tuôn đổ Phúc Lành trên quý vị và gia đình

CÁC TRƯỜNG HỌC TRONG GIÁO XỨ:

Trường St Margaret Mary 5 Eldon Street, Croydon Pk (8445 5800)

Hiệu trưởng: Cô Kelly Campbell.

Trường St Patrick 33 Dudley St, Mansfield Park (8303 4500)

Hiệu trưởng: Cô Barbara Ahern.

Trường Whitefriars 45 Beaufort St, Woodville (81787700)

Hiệu trưởng: Thầy Frank Congedi.

Trường Whitefriars có hai buổi cho các em vui chơi hàng tuần, vào Thứ Ba và Thứ Năm, từ 9 đến 10:30 sáng



Giáo Đoàn



**CHÚA NHẬT THỨ 24 THƯỜNG NIÊN, NĂM A :
Ngày 17 Tháng 9 Năm 2023**

"Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau" (Ga 15:17)

Lời Chúa - Lộc Xuân 2023

Nhà thờ St Margaret Mary

286 Torrens Road
Croydon Park

Nhà thờ Mater Dei

55 Beaufort St
Woodville Park

Nhà thờ St Patrick

33 Dudley St
Mansfield Park

Văn phòng Giáo xứ

286 Torrens Road, Croydon Park

Phone:
8346 0944

Email:
hello@croydonparkparish.com.au

Cha xứ: **Cha Charles Lukati**

Cha Phụ tá: **Cha Sam Arokiasamy SdM**

Phụ tá Mục vụ: **Sơ Vũ Ngọc Mỹ FdCC**

Điều phối CT Bí Tích: **Cô Kirsty Power**

Thư ký Giáo xứ: **Cô Paula Noujaim.**

Trợ lý Văn phòng: **Cô Melissa Hernandez**

Các Thánh Lễ trong tuần tới: từ ngày 19/9 đến ngày 24/9/2023

-Thứ Ba 9.15am tại St Margaret Mary

-Thứ Tư 9am tại St Patrick

6pm tại St Margaret Mary, tiếp theo là Châu Thánh Thể và Kinh tối

-Thứ Năm 9.15am tại St Margaret Mary

-Thứ Sáu 9.15am tại Mater Dei

-Thứ Bảy 6pm tại Mater Dei

-Chúa Nhật 8.30am tại St Patrick

8.30am tại St Margaret Mary (*tiếng Ba Lan*)

10.30am tại St Margaret Mary

5.00pm tại Mater Dei (*tiếng Việt*)

Bí tích Hòa giải: Từ 12-12.30 trưa tại nhà thờ St Margaret Mary, hoặc gọi văn phòng giáo xứ 83460944 để lấy hẹn

Nhà thờ St Margaret Mary: mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ văn phòng làm việc từ 9.30am đến 3pm cho những người muốn cầu nguyện riêng.

Bài Đọc I: Hc 27: 30—28:7

trích sách Huân Ca

Thịnh nộ và giận dữ, cả hai đều đáng ghê tởm, người có tội đều mắc cả hai. Ai muốn báo thù, sẽ bị Chúa báo thù, và Chúa nghiêm trị tội lỗi nó. Người hãy tha thứ cho kẻ làm hại người, thì khi người cầu nguyện, người sẽ được tha. Người này tích lòng giận ghét người kia, mà dám xin Chúa cứu chữa sao? Nó chẳng thương xót người đồng loại với nó, mà còn cầu xin tha thứ tội lỗi nó làm sao? Nó là xác thịt mà tích lòng thịnh nộ, thì dám xin Chúa tha thứ làm sao? Ai sẽ khấn cầu cho tội ác nó? Người hãy nhớ đến điều sau hết, và chấm dứt hận thù: hãy nhớ đến sự hư nát và sự chết, hãy trung thành với các giới răn. Hãy nhớ kính sợ Thiên Chúa, và đừng giận ghét kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao, và hãy bỏ qua sự lầm lỗi của kẻ khác. **Đó là Lời Chúa.**

Đáp Ca: Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân

Bài Đọc II: Rm 14: 7-9

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma

Anh chị em thân mến, không ai trong anh chị em được sống cho mình, và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy, dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Đức Kitô đã chết và sống lại, là để cai trị kẻ sống và kẻ chết. **Đó là Lời Chúa.**

Alleluia: Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống, Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia

TIN MỪNG: Mt 18: 21-35

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. “Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sắp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. “Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sắp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tổng giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. “Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu chuyện. Bấy giờ chủ đòi y đến vào bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho người, vì người đã van xin ta; còn người, sao người không chịu thương bạn người như ta đã thương người?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. “Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình” **Đó là Lời Chúa.**

Bài đọc Chúa nhật tuần tới: Chúa nhật thứ 25 Mùa thường niên, Năm A
1: **Isaia**55:6-9 2: **Philiphê** 1:20-24,27 **Phúc Âm:** **Matthêu** 20:1-16

Cầu cho các linh hồn: Giovanni Macri, Nicola Lopresti, and Michael Spano, Barbara Sowa (12th), Jerzy Sowa (9th), Anna Phan Thi Trâm

Cầu cho người bệnh: Nha Thanh Lê, Hiền Vũ, Thái Nguyễn, Samuel Nguyễn, Phanxicô Phước, Đàm thị Khúc, Hùng Trần, Nguyễn Thanh Đạm, Chong Vũ, Việt Nguyễn.

LIÊN HỆ GIÁO ĐOÀN: Sơ Vũ Ngọc Mỹ: 0438304572
Chị Trần Ngọc Mỹ: 0404137055
Anh Hà Duy Phan: 0413229944
Chị Đan Nguyễn, Bảo vệ Trẻ em 0401 843 391



NGÀY LÃNH NHÂN RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU:

Thứ Bảy ngày 16/9 lúc 6 giờ chiều, tại Mater Dei
Chúa Nhật ngày 17/9 lúc 8 giờ 30 sáng, tại St Patrick
-10.30 sáng, tại St Margaret Mary

Thứ bảy ngày 23/9 lúc 6 giờ chiều, tại Mater Dei
Chúa nhật ngày 24/9 lúc 10:30 sáng, tại St Margaret Mary
lúc 5 giờ chiều, tại Mater Dei

Lưu ý: Dự kiến sẽ có đông người tham dự các Thánh lễ Rước lễ Lần đầu này.

CHÀU THÁNH THỂ:

Xin mời tất cả giáo dân tham dự Thánh lễ, châu Thánh thể và ban phép lành, lần chuỗi mân côi và cầu nguyện vào thứ Tư hàng tuần, lúc 6PM tại Nhà thờ St Margaret Mary, Sự hiện diện của bạn không chỉ làm phong phú thêm trải nghiệm cho bản thân mà còn nâng cao tinh thần cho toàn bộ cộng đồng. Hoan nghênh chào đón, Hãy mang theo gia đình và bạn bè tham dự

HỌP MẶT THANH NIÊN TRONG GIÁO XỨ

Nhóm Thanh niên trong giáo xứ sẽ có những buổi họp mặt mỗi tháng hai lần vào tối Thứ Sáu lúc 6:30 tối tại Hội trường giáo xứ. Buổi họp mặt lần này vào Thứ Sáu tuần này 22/9. Hãy tham gia và mời các bạn khác trong độ tuổi 16-35 cùng đến họp mặt

HỌP BAN TÀI CHÁNH GIÁO XỨ: Kính mời quý vị trong Ban Tài Chánh giáo xứ tham dự phiên họp định kỳ trực tuyến (ONLINE) vào lúc 7pm, thứ năm ngày 21/9

CHÚA NHẬT CẦU NGUYỆN CHO DI DÂN và TỊ NẠN

Hàng năm, Tổng Giáo phận Adelaide cử hành Thánh lễ cho Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Francis Xavier Vào Chúa nhật tuần tới lúc 2.30pm. Thánh lễ đa văn hóa hàng năm là một lễ kỷ niệm rất quan trọng cho cộng đồng giáo phận của chúng ta ở Adelaide và do đó được phát trực tuyến. Chủ đề được Đức Thánh Cha Phanxicô chọn cho lễ kỷ niệm năm nay là:

“TỰ DO LỰA CHỌN DI CHUYỂN HOẶC Ở LẠI”

CÁC BẠN ĐƯỢC MỜI tham dự cùng Đức Tổng Giám mục Patrick O'Regan, trong Thánh Lễ đặc biệt này. Có Kem và Cà phê sau Thánh lễ. Mỗi người chúng ta mang đức tin, văn hóa và quà tặng của mình đến bàn tiệc thánh thể – ngày này là ngày để tôn vinh sự đa dạng nhưng chủ yếu là sự hiệp nhất của chúng ta!

THÁNG 9 LÀ THÁNG TỪ THIÊN CÔNG GIÁO:

Giúp tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của người dân Nam Úc.

Chúng tôi kêu gọi mọi người hỗ trợ cho Tổ chức từ thiện Công giáo để giúp đỡ cho các cơ quan ở Nam Úc: Trung tâm Hutt St, Mục vụ Công giáo Thổ dân, Dịch vụ Gia đình Công giáo Centacare, Trường Đức Mẹ La Vang và Trường St Patrick Đặc biệt. Vui lòng lấy tờ thông tin để tìm hiểu thêm về Dự án tình thương. Quý vị có thể quỳn góp theo chỉ dẫn trong tờ thông tin hoặc sử dụng mã QR

ĐÓNG GÓP TA ƠN BẰNG ỨNG DỤNG TRỰC TIẾP MỚI:

Tổng giáo phận Adelaide thiết kế một Ứng dụng trực tiếp mới để cho giáo dân đóng góp Ta ơn. Giáo dân có thể thiết lập quỳn góp định kỳ hoặc nguyên năm cho Địa phận và Giáo xứ. Quý vị dùng máy chụp hình trên điện thoại để quét mã QR, sau đó nhấn lên hàng chữ trên màn hình mới nổi lên "Adelaide.GoodGiving.com.au" và theo chỉ dẫn kế tiếp

Give Easily: to 1st, 2nd and Special Collections
Scan QR Code with camera "Adelaide.GoodGiving.com.au"

